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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ครั้งที่ 2/๒๕๖6 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม ๒๕๖6  เวลา ๐๙.๐๐ - 12.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสามศร ชั้น 8  อาคาร 36  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

(ระบบประชุมปกติ) 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวสัดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท ์ สิทธิจนิดาร ์ รองอธิการบดี   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด  โกศลานันท์ รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน ์ รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร  อรรคศรีวร ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์  วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงศ์  กู้พงศ์พันธ์ (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย  จิตรอ์ารี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน ์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ทรัพยสิทธิ์  เกิดในมงคล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์  โลหิตไทย (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิลัดดา  อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม  ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร ์รุจิรานุกูล (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรโชค  พิชญ อู๋สมบูรณ์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักศิลปวฒันธรรมฯ กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บวับางพล ู ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินนัท์  โสตวิถี ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจติร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
๒๓. นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์ รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี ไปราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า รองอธิการบดี ติดภารกิจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร  บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี ติดภารกิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ศาสตรพันธุ์  บุญน้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ 
๒. นางสิริลักษณ์  เจริญสุข ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๓. นายสุพัฒน์  กิตติวงศ์รักษา รักษาการผู้อ านวยการกองกลาง 
๔. นางสาวชมจันทร์  รักษาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๕. นางพรทิพย์  โคตะ หัวหน้างานทะเบียนฯ (กองบริการการศึกษา) 
๖. นางสาวจันทร์เพ็ญ ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์ หัวหน้างานแผนงาน (กองนโยบายและแผน) 
๗. นายโยธิน  ทรัพย์เจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพ (กองนโยบายและแผน) 
๘. นางสาวสุนันทา  ศิริเจริญ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ (กองกลาง) 
๙. นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย (กองกลาง) 

๑๐. นางสาวรัชนี  อธิบาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองนโยบายและแผน) 
๑๑. นางสาวธราภรณ์  มาฆะสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองบริการการศึกษา) 
๑๒. นายกฤติเดช  มงคลกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 
๑๓. นายณพล  วงษ์ชัย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 
๑๔. นางสาวนุจรี  อัมพะลพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 
๑๕. นางสาวกาญจนา  เรืองภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 
๑๖. นางสาวเบญจวรรณ  หวานเสนาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 
๑๗. นางสาวชัชนันท์  ร่อนจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ  น าเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  พร้อมเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  ประธานการประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  ประธานการประชุม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  ประธานการประชุม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑.๑ กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
- เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียง 

มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปี 2566 ณ หอประชุมสิริร าไพพรรณ  โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักใน
คุณค่าและภาคภูมิใจต่อวิชาชีพการพยาบาล  รวมทั้งเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในทบบาทของพยาบาลวิชาชีพใน
สถานการณ์จริง  รวมถึงให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณและเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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- เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 สภาการพยาบาล ได้เข้าตรวจเยี่ยมการด าเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสามศร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  และรองศาสตราจารย์ 

ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมงาน  ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ น าโดย

ศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล  ประธานกรรมการตรวจเยี่ยม  ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับรองสถาบันการศึกษาที่

จัดการเรียนการสอนด้านพยาบาลศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล  โดยได้มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2565  การเยี่ยมชมห้องสมุดและห้องปฏิบัติการพยาบาล  การสัมภาษณ์คณาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษา  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการตรวจเยี่ยมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลต่อเนื่องทุกปี 

- เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จัดพิธีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และ

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ชาวร าไพพรรณีต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2566 ณ ลานหน้าพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัตนมงคล  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

ท าบุญวันขึ้นปีใหม่ประจ าปี 2566 ในช่วงเช้า  รวมทั้งกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ชาวร าไพพรรณี (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร าไพพรรณี, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าร าไพพรรณี จันทบุรี, โรงพยาบาลพระปกเกล้า) ในช่วงบ่าย ณ โรงยิมปิด

และสนามกีฬาศักดิเดชน์  โดยในช่วงค่ ามีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ณ โรงยิมเปิด  โดยนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน

พร้อมอวยพรปีใหมแ่ละมอบของขวัญปีใหมแ่ก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

-  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  กิจเกษาเจริญ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมตัวแทนผู้บริหาร ทีมผู้จัดการและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน  ซึ่งมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศรา  ธัญสุนทรกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  

พร้อมมอบถ้วยที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์ดอกจานหรือดอกทองกวาว ดอกไม้ประจ าจังหวัดของจังหวัดอุดรธานี ให้แก่

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 122 มหาวิทยาลัย 

-  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี 

ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จันทบุรี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์  สิทธิจินดาร์  รองอธิการบดี

ด้านกิจการพิเศษ  พร้อมผู้บริหารและทีมงานได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเดินแบบจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณี  กิจกรรม Showcase สินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและการออกบูทจากสาขาวิชาต่าง ๆ 

ซ่ึงมีนายวิสุทธิ์  ประกอบความดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยมีก าหนดจัดงาน

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 5 กิจกรรม ตามท่ีน าเสนอ 
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๑.2 การจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ตามที ่สภาการพยาบาล ได้เข้าตรวจเยี่ยมการด าเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสามศร นั้น  โดยผลการตรวจเยี่ยมผ่านไปด้วยดีและมีข้อแนะน าเรื่องความ

พร้อมด้านอาคารเรียนหรือห้องเรียนของนักศึกษาปัจจุบันและในกรณีจะรับนักศึกษาเพ่ิม 35 คน รวมเป็น 85 คน  

ซ่ึงสภาการพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจเยี่ยมให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างเป็นทางการภายใน 1 เดือน 

ทั้งนี้ ขอฝากให้ผู้อ านวยการกองกลางด าเนินการเรื่องความพร้อมด้านอาคารเรียนหรือห้องเรียนของ

คณะพยาบาลศาสตร์  โดยหลักการต้องไม่ให้มีการด าเนินการซ้ าซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  และมอบผู้อ านวยการกองกลางด าเนินการ  

ตามท่ีน าเสนอ 

๑.3 การก ากับดูแลการจัดจ าหน่ายเสื้อกีฬาแก่นักศึกษา 

ด้วยได้รับหนังสือจากนักศึกษา ซึ่งแจ้งว่ามีการด าเนินการในลักษณะของการบังคับเก็บเงินนักศึกษา  

โดยมีการบังคับขายเสื้อกีฬาให้นักศึกษาซื้อเพ่ือร่วมกิจกรรมกีฬาของคณะ 

ทั้งนี้ ขอฝากให้คณบดีทุกคณะก ากับดูแลตรวจสอบการจัดจ าหน่ายเสื้อกีฬาแก่นักศึกษา รวมทั้ง

สโมสรนักศึกษาของคณะ  เพ่ือไม่ให้เกิดการด าเนินการในลักษณะเชิงบังคับหรือขอความร่วมมือเชิงบังคับหรือไม่มี

อิสระทางการคิด 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบการก ากับดูแลการจัดจ าหน่ายเสื้อกีฬาแก่นักศึกษา และมอบคณบดีทุกคณะ

ด าเนินการ  ตามท่ีน าเสนอ 

๑.4 การปฏิบัติงานธุรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ปัจจุบัน งานธุรการของทุกหน่วยงาน จะมีผู้บริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลแทนอธิการบดี   ซึ่งงานของ

คณะ/ส านัก/สถาบัน ก็มีรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ก ากับดูแลงานต่าง ๆ  ดังนั้น เรื่องที่มาจากทุกคณะ

ก็จะต้องผ่านความเห็นจากรองอธิการบดีด้านวิชาการก่อนเสนออธิการบดี ตามล าดับ  หากไม่ผ่านขั้นตอนกระบวนการ

ที่ก าหนดจะท าให้เสียเวลาย้อนกลับไปขอความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของอธิการบดี 

ทั้งนี้ ขอฝากให้ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดีด าเนินการเรยีกประชุมหัวหน้าส านักงานคณะ/ส านัก/สถาบัน 

เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานธุรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติงานธุรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  และมอบผู้อ านวยการ

ส านักงานอธิการบดีด าเนินการ  ตามท่ีน าเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖6 วันที่ 12 มกราคม 2566 
นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ  น าเสนอ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 1/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 จ านวน 
14 หน้า  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยไมแ่ก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานจ านวนนักศึกษาที่สอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาปีที่ ๔ ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา ๒๕๖2) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  น าเสนอ
รายงานจ านวนนักศึกษาที่สอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาปีที ่๔ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
(ปีการศึกษา ๒๕๖๒) ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 
ได้มีมติที่ประชุมรับทราบรายงานจ านวนนักศึกษาสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา ๒๕๖2) จ านวน ๑,414 คน นั้น 

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม ๒๕๖6 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,590 คน รวมสอบผ่าน 
1,421 คน และสอบไม่ผ่าน 169 คน ดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนผู้สอบผ่าน 1,306 คน 
๒. จ านวนผู้เทียบวิชา GE 69 คน  
๓. จ านวนผู้อบรม 46 คน 
๔. จ านวนผู้เทียบสอบภายนอก - คน 
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานจ านวนนักศึกษาสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที ่๔ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา ๒๕๖2) จ านวน ๑,421 คน ตามที่น าเสนอ 

3.2 รายงานข้อมูลการใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ RBRU MOOC Lifelong Learning 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  น าเสนอ

รายงานข้อมูลการใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ RBRU MOOC Lifelong Learning  ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 
ได้มีมติที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลการใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ RBRU MOOC Lifelong 
Learning นั้น 
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สรุปข้อมูลการใช้งานระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต RBRU MOOC Life Long Learning  โดยรายวิชา

ที่มีจ านวนผู้เข้าเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

(1) การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น  

(2) การใช้งาน Google Meet เบื้องต้น 

(3) การใช้งาน Google Form เบื้องต้น  

(4) การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น 

(5) การใช้โปรแกรมประมวลค า   

ทั้งนี้ สรุปข้อมูลสถิติการเข้าใช้ระบบ RBRU MOOC Lifelong Learning ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖6 

จ านวน 40 รายวิชา และจ านวนผู้เข้าเรียน 1,555 คน รวมจ านวนผู้ได้รับใบรับรอง (Certificate) 2,151 คน 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานข้อมูลการใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ RBRU MOOC 

Lifelong Learning  ตามท่ีน าเสนอ 

3.3 รายงานข้อมูลการใช้บริการหอสมุดกลางระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  น าเสนอ

รายงานข้อมูลการใช้บริการหอสมุดกลางระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๕  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 

ได้มีมติที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลการเข้าใช้บริการหอสมุดกลางระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕ นั้น 

หอสมุดกลาง ได้รวบรวมข้อมูลการใช้บริการหอสมุดกลางระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เนื่องจากมกีารขยายเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ตามนโยบายมหาวิทยาลัย  โดยสรุปดังนี้ 

ล าดับ รายการ 
จ านวนผูใ้ช้บริการ 

ห้องเรียนรู้กลุ่ม ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. 
1 เดือนมิถุนายน 2565  303  คน 12,250  คน 659  คน 
2 เดือนกรกฎาคม 2565  437  คน 7,217  คน 519  คน 
3 เดือนสิงหาคม 2565  523  คน 12,414  คน 282  คน 
4 เดือนกันยายน 2565  686  คน 14,192  คน 1,037  คน 
5 เดือนตุลาคม 2565  113  คน 3,770  คน 170  คน 
6 เดือนพฤศจิกายน 2565 434  คน 7,702  คน 297  คน 
7 เดือนธันวาคม 2565  401  คน 5,545  คน 353  คน 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานข้อมูลการเข้าใช้บริการหอสมุดกลางระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๕  

ตามท่ีน าเสนอ 
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๓.4 รายงานการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 4) 

รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร  อรรคศรีวร  ผู้ช่วยอธิการบดี  น าเสนอรายงานการรับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี4)  ดังเอกสารประกอบการประชุม  

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 

ได้มีมติที่ประชุมรับทราบรายงานการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 (รอบที่ 3) 

จ านวน 1,014 คน และผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 726 คน นั้น 

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2566 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 ประกอบด้วย รอบที่ 1 จ านวน 276 คน, รอบที่ 2 จ านวน 295 คน, 

รอบที่ 3 จ านวน 510 คน รวม 1,081 คน   

ทั้งนี้ รอบที่ 4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑6 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 มีก าหนดสอบ

คัดเลือกในวันที่ 28 มกราคม 2566 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมก าหนดรายงานตัวออนไลน์

และช าระค่ารายงานตัวในวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแผนรับนักศึกษา (10 คณะ) รวมจ านวน 1,236 คน 

มีผู้สมัครจ านวน 733 คน ประกอบด้วย 

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ แผนรับ 115 คน :  รวมผู้สมัคร   15 คน 

2. คณะนิติศาสตร์ แผนรับ   12 คน :  รวมผู้สมัคร   17 คน 

3. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ แผนรับ 110 คน :  รวมผู้สมัคร   33 คน  

4. คณะวิทยาการจัดการ แผนรับ 300 คน :  รวมผู้สมัคร   98 คน  

5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ แผนรับ 190 คน :  รวมผู้สมัคร 138 คน  

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร แผนรับ 120 คน :  รวมผู้สมัคร   24 คน 

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนรับ 240 คน :  รวมผู้สมัคร   46 คน  

8. คณะนิเทศศาสตร์ แผนรับ   20 คน :  รวมผู้สมัคร   36 คน  

9. คณะครุศาสตร์ แผนรับ   65 คน :  รวมผู้สมัคร   38 คน  

10. คณะพยาบาลศาสตร์ แผนรับ   64 คน  :  รวมผู้สมัคร 288 คน 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 

(รอบที่ 4) รวมจ านวนผู้สมัคร 733 คน  ตามท่ีน าเสนอ 

3.5 รายงานผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562 

และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์  วงษ์พา  ผู้ช่วยอธิการบดี  น าเสนอรายงานผลการทดสอบทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563  ดังเอกสาร

ประกอบการประชุม 
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ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 

ได้มีมติที่ประชุมรับทราบรายงานผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562 

รวมผู้สอบผ่าน 1,269 คน และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563 รวมผู้สอบผ่าน 261 คน นั้น  

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม ๒๕๖6 สถาบันนานาชาติได้รวบรวมผลการทดสอบทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งหมด 1,590 คน สอบผ่าน 1,271 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.94  และสอบไม่ผ่าน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06  ดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนผู้เข้าสอบ 1,538 คน คิดเป็นร้อยละ 96.73 

๒. จ านวนผู้สอบผ่าน 1,134 คน คิดเป็นร้อยละ 71.32 

๓. จ านวนผู้สอบไม่ผ่าน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41 

๔. จ านวนผู้สอบครั้งแรก 52 คน คิดเป็นร้อยละ   3.27 

๕. จ านวนผู้เทียบวิชา GE 67 คน คิดเป็นร้อยละ   4.21 

๖. จ านวนผู้อบรม 69 คน คิดเป็นร้อยละ   4.34 

๗. จ านวนผู้เทียบสอบภายนอก 1 คน คิดเป็นร้อยละ   0.06 

๘. จ านวนแต้มบุญ 2 คน คิดเป็นร้อยละ   2.00  

ส าหรับผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563 

จ านวนทั้งหมด 1,582 คน สอบผ่าน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 16.62 และสอบไม่ผ่าน 1,319 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.38  ดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนผู้เข้าสอบ 1,157 คน คิดเป็นร้อยละ 73.14 

๒. จ านวนผู้สอบผ่าน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 

๓. จ านวนผู้สอบไม่ผ่าน 926 คน คิดเป็นร้อยละ 58.53 

๔. จ านวนผู้สอบครั้งแรก 426 คน คิดเป็นร้อยละ 26.86 

๕. จ านวนผู้เทียบวิชา GE - คน คิดเป็นร้อยละ        - 

๖. จ านวนผู้อบรม 30 คน คิดเป็นร้อยละ   1.90 

๗. จ านวนผู้เทียบสอบภายนอก 2 คน คิดเป็นร้อยละ   0.13 

๘. จ านวนแต้มบุญ 6 คน คิดเป็นร้อยละ   4.00  

ทั้งนี้ สถาบันนานาชาติ ได้มีก าหนดการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2565 ซึ่งเปิดรับสมัครและช าระค่าธรรมเนียม 600 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 

โดยรับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 หรือนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. ให้ทุกคณะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  เพ่ือประโยชน์

ในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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๒. กรณีที่คณะใดไม่สามารถจัดให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบหรืออบรมตามวันเวลาที่สถาบันนานาชาติ

ก าหนดไว้  คณะสามารถประสานสถาบันนานาชาติเพ่ือด าเนินการในวันและเวลาที่เหมาะสมได้   

๓. ให้คณะร่วมกับกองบริการการศึกษาและสถาบันนานาชาติเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของ

นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษาปัจจุบันที่มีอยู่จริงและน าเสนอเพ่ือทราบในโอกาสต่อไป 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษา

เข้าปีการศึกษา 2562 รวมผู้สอบผ่าน 1,271 คน และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563 รวมผู้สอบผ่าน 263 คน  

โดยให้ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

3.6 รายงานสรุปผลการจัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

นายสุพัฒน์  กิตติวงศ์รักษา  รักษาการผู้อ านวยการกองกลาง  น าเสนอรายงานสรุปผลการจัดงาน

ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

ได้มีมติที่ประชุมรับทราบรายงานการจัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี “วันสมเด็จพระนางเจ้า

ร าไพพรรณี ปัญญาสมวรรษสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2565 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีก าหนดการประชุมสรุปผลผลการด าเนินงาน “วันสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ปัญญาสมวรรษ สู่ความ

ยั่งยืน” ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นั้น 

ทั้งนี้ โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย รายรับโครงการ 4,763,285 บาท, รายรับ

การจัดกิจกรรม 7,093,767 บาท รวมรายรับทั้งสิ้น 11,857,052 บาท  และรายจ่ายทั้งสิ้น 7,034,057 บาท 

ยอดคงเหลือ 4,822,996 บาท (รวมผ้าป่าช้าง 2,987,615.46 บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  น าเสนอรายงาน

สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของการจัดงาน “วันสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ปัญญาสมวรรษสู่ความยั่งยืน” 

ระหว่างวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2565  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ทั้งนี้ โดยสรุปการประเมินผลความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 78.20 และผลความพึงพอใจต่อความเหมาะสมด้านการด าเนินงานและการอ านวยความสะดวกในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.60  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์  สิทธิจินดาร์  รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ  ขอหารือที่ประชุม 

เนื่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศศไทย (ททท.) ส านักงานจังหวัดจันทบุรี ได้ประสานขอข้อมูลก าหนดการจัดงาน

วันสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ประจ าปี พ.ศ. 2566  เพ่ือน าไปลงกิจกรรมในปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี 

ประจ าปี พ.ศ. 2566   

ทั้งนี้ โดยทางจังหวัดจันทบุรีขอให้พิจารณาก าหนดการจัดงานวันสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีประจ าปี 

เพ่ือลงปฏิทินการท่องเที่ยว ประจ าปี พ.ศ. 2566 รวมเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2566 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ให้น าข้อมูลผลการด าเนินงานครั้งนี้ไปวิเคราะห์และทบทวนการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของปีถัดไป  

โดยหลักการเพ่ือความเหมาะสมและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายงบประมาณด าเนินการ  และการจัดกิจกรรมที่มี Impact สูง

หรือมีผลรับที่คุ้มค่า  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนหรืองดกิจกรรมที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น โครงการบริการวิเคราะห์ดิน มี

การใช้จ่ายงบประมาณ 30,000 บาทต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน หรือ 3,000 บาทต่อคน ถือว่าไม่คุ้มค่า

หากเเทียบกับกิจกรรมดูดาวในวัง ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณ 10,000 บาทต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน   

ดังนั้น จึงควรปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากข้ึน 

2. ให้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดรายรับและรายจ่ายของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  พร้อมจัดท ารายงาน

สรุปผลการใช้จ่ายการจัดงานครบรอบ 50 ปีฯ เพ่ือน าเสนอให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 

3. ให้มีก าหนดการจัดงานประจ าปี พ.ศ. 2566 ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 รวมเป็นเวลา 9 วัน  

โดยหลักการให้ครอบคลุมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการจัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

โดยให้ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

4.1 การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์  หัวหน้างานแผนงาน  น าเสนอการพิจารณา (ร่าง) แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย กองนโยบายและแผน ได้จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบในระดับสูงและระดับสูงมาก  มีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการ  

2 ด้าน โดยภาพรวม 2 ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ) จ านวน ๑ ความเสี่ยง  

2. ด้านเหตุการณ์ภายนอก (การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ สภาวะการแข่งขัน) จ านวน ๑ ความเสี่ยง  

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามที่น าเสนอ 
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4.2 การพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์  หัวหน้างานแผนงาน  น าเสนอการพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ด้วย กองนโยบายและแผน ได้จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๕ เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด ๖ กลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สรุปดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การส่งเสริม แสวงหารายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก 
ให้เกิดความม่ันคง และยั่งยืน” ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๖ ตัวชี้วัด และ 3 กลยุทธ์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ”ประกอบด้วย 
๒ เป้าประสงค์ ๒ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ และ ๒ กลยุทธ์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ” ประกอบด้วย 
๑ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ และ ๑ กลยุทธ์ 

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะกรรมการแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
- ให้เพ่ิมส านักบริการวิชาการ ส านักทรัพย์สินและรายได้ สถาบันนานาชาติ และศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

เป็นผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ท่ี 2 ตัวชี้วัดที่ 1 “จ านวนหลักสูตรการบริการวิชาการต่อการจัดการศึกษา”  
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยให้ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

4.3 การพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์  หัวหน้างานแผนงาน  น าเสนอการพิจารณา (ร่าง) แผน 
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย กองนโยบายและแผน ได้จัดท า (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยรวบรวมข้อมูลจากโครงการด้านการจัดการความรู้ของคณะทั้งหมด 10 คณะ  
ประกอบด้วย 19 โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณทั้งหมด 254,090 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ให้บันทึกข้อมูลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ  ในรูปแบบดิจิทัล  เพ่ือเผยแพร่

ให้หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือเป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/๒๕๖6 วันท่ี 26 มกราคม 2566 หน้า 12/16 

2. มอบคณะประสานส านักวิทยบริการฯ เพ่ือด าเนินการบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลส าหรับโครงการ
หรือกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามความเหมาะสม 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยให้ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

4.4 การพิจารณาปฏิทินการด าเนนิงานและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565  
นายโยธิน  ทรัพย์เจริญ  หัวหน้างานประกันคุณภาพ  น าเสนอการพิจารณาปฏิทินการด าเนินงาน

และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ด้วย งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานและตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
โดยมีก าหนดการประเมินระดับคณะในเดือนกรกฎาคม 2566 ระดับมหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม 2566 และ
รายงานผลการประเมินในเดือนกันยายน 2566 

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบปฏิทินการด าเนินงานและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2565 ตามท่ีน าเสนอ 

4.5 การพิจารณา (ร่าง) ตารางบริหารจัดการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย) 

นายโยธิน  ทรัพย์เจริญ  หัวหน้างานประกันคุณภาพ  น าเสนอการพิจารณา (ร่าง) ตารางบริหารจัดการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย)  
ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ตารางบริหารจัดการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย)  ประกอบด้วย  
ผู้เก็บรวบรวม ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ และผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเดิมในปีที่ผ่านมา  โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
กรณีผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก  และตัวชี้วัดที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งได้
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเดิม “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็น “งานประกันคุณภาพ” 

ทั้งนี้ โดยผ่านความเหน็ชอบจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ตารางบริหารจัดการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย)  ตามท่ีน าเสนอ 
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4.6 การพิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย) 

นายโยธิน  ทรัพย์เจริญ  หัวหน้างานประกันคุณภาพ  น าเสนอการพิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย)  ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ด้วย งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย)  โดยทบทวนจากค่าเป้าหมายและ
ผลการด าเนินงานรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมก าหนดค่าเป้าหมายโดยภาพรวม คือ 4.71 คะแนน 

ทั้งนี้ โดยผ่านความเหน็ชอบจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2565 (ระดับมหาวิทยาลัย)  ตามที่น าเสนอ 

4.7 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ... 

นางพรทิพย์  โคตะ  หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล  น าเสนอการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย กองบริการการศึกษา ได้จัดท า  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย  การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...  โดยเป็นการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2565 รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์กรณีลงทะเบียนซ้ าโดยให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียวและหลักเกณฑ์กรณีมีผลการ
เรียนในระดับ I หรือระดับ F โดยให้บันทึกเฉพาะผลการเรียนที่สอบได้เท่านั้น  

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้มีมติ
ที่ประชุมเห็นชอบหลักการปฏิบัติ การใช้ภาษา ข้อความในการจัดท าข้อบังคับขึ้นมาเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ และให้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ให้แก้ไขข้อ 49.2 ของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ  โดยเพ่ิมเติมกรณีนักศึกษาเทียบโอนให้มีเวลาเรียน   

ไม่ต่ ากว่า ๑ ปีการศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือให้ครอบคลุมนักศึกษาเทียบโอนเนื่องจากได้มีระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนดไว้แล้วว่า
นักศึกษาเทียบโอนจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย ๑ ปีการศึกษา 

2. ให้น า (ร่าง) ข้อบังคับฯ นี้เสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายเพ่ือหารือแนวทางด าเนินการให้มีผล
บังคับใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566  ทั้งนี้ เพ่ือให้ครอบคลุมนักศึกษาปัจจุบันเนื่องจาก
ข้อ 2 ของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ได้ก าหนดให้ใช้บังคับส าหรับหลักสูตรและหลักสูตรปรับปรุงโดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
หรืออนุมัติตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม 
1. มอบฝ่ายวิชาการน าเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายเพ่ือหารือแนวทางด าเนินการจัดท า (ร่าง) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...   ให้มีผลบังคับใช้กับ
นักศึกษาปัจจุบันหรือตั้งแต่ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป  

2. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ...  โดยหลักการให้ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอคณะกรรมการสภา
วิชาการเพ่ือพิจารณาในโอกาสต่อไป 

4.8 การพิจารณารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1) 
นางสาวรัชนี  อธิบาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  น าเสนอการพิจารณารายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1)  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ด้วย กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ไตรมาสที่ 1)  เพ่ือให้ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 32 (สะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 32) 

ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 1 งบประมาณแผ่นดิน 182,315,708 บาท ผลการใช้จ่าย 114,905,840.80 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 44.37  และงบประมาณรายได้ 39,118,200 บาท ผลการใช้จ่าย 39,370,381.15 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.43 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส  โดยเฉพาะ 

งบลงทุนที่ผูกพันกับจังหวัดหรือรัฐบาลให้ถือเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน  ยกเว้นกรณีมีเงื่อนไขให้มกีารใช้จ่ายงบประมาณ
ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

2. มอบกองนโยบายและแผน จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ทุกเดือน 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1)  

โดยให้ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๕.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  ขออนุญาตที่ประชุมย้าย

เรื่องนี้ไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม เห็นควรย้ายเรื่องนี้ไปเป็นไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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๕.2 รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจของการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งที่ 16 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  น าเสนอรายงาน
สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 16 วันที่ 19 
ธันวาคม 2565  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท ารายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจของการจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
ครบ 118 ปีและครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี การวิจัย
เพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ประเมินทั้งหมด 167 คน โดยภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 87.40 อยู่ในระดับดีมาก 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจของการจัดงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 16 วันที่ 19 ธันวาคม 2565  ตามท่ีน าเสนอ 

๕.3 รายงานความคืบหน้าการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
นางสาวสุนันทา  ศิริเจริญ  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที ่ น าเสนอรายงานความคืบหน้าการเข้าสู่ต าแหน่ง

ที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ด้วย งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท ารายงานความคืบหน้าการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 185 คน ซึ่งมีต าแหน่งที่ประเมินค่างานผ่านแล้ว 91 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 49.19 
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม A ประเมินค่างานผ่านแลว้, มีผลงาน 2 ชิ้นงาน จ านวน    9  คน 
กลุ่ม B ประเมินค่างานผ่านแลว้, มีผลงาน 1 ชิ้นงาน จ านวน  23  คน 
กลุ่ม C ประเมินค่างานผ่านแลว้, ยังไม่มีผลงาน จ านวน  59  คน 
กลุ่ม D ยังไมป่ระเมินค่างาน จ านวน  94  คน 
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานรายงานความคืบหน้าการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 185 คน ตามท่ีน าเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ  น าเสนอ

ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  ดังเอกสารประกอบการประชุม 
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ตามทีค่ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการประชุมประจ าปี 
พ.ศ. 2566  โดยให้มีการประชุมในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ทีส่องและสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือน  ซึ่งมีก าหนดการประชุม
ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 3/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี นั้น 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖6 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยระบบประชุมปกติ ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8  อาคาร 36  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ตามท่ีน าเสนอ 

(เพ่ิมเติม) 6.2 แนวทางการใช้เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าใหม่ในปี 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงศ์  กู้พงศ์พันธ์  รองคณบดีคณะครุศาสตร์  ขอสอบถามเรื่องแนวทาง 
การใช้เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 

ตามที่มีการแจ้งว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี
อาจารย์หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าใหม่ในปี 2565 จะต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นั้น   

จึงขอสอบถามแนวทางด าเนินการกรณีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติว่าจะต้องเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของปี 2561 หรือปี 2565  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดีด้านบริหารให้ตรวจสอบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  พร้อมแจ้ง

ให้ทุกคณะรับทราบแนวทางการประเมินผลคะแนนภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพ่ือถือปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

(นางสาวกาญจนา  เรืองภักดิ์) 
ผู้พิมพ์และบันทึกการประชุม 

 (นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์) 
รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

กรรมการและเลขานุการ 


